

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย บริการสุขภาพในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

พนารัตน์ มัชปะโม *

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ และศึกษาผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามระยะเวลาการดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2558 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหาของการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 2) ระยะพัฒนารูปแบบฯ 3) ระยะศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบฯ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย 1) ทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลวาปีปทุม 2) กลุ่มผู้ป่วยโรคหืดที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการ 3 ปีงบประมาณ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการวิจัย คือ 1) รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ ด้วยกิจกรรมบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จ 2) แนวทางกระบวนการคุณภาพการดูแลโรคหืด และ 3) เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึก และแบบบันทึกผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่สำคัญของรูปแบบฯ 1) ทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายบริการสุขภาพ 2) กระบวนการคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 3) กิจกรรมบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จ 4) สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการดูแลผู้ป่วยโรคหืดตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ กิจกรรมบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จ ก่อนใช้รูปแบบฯ ปีงบประมาณ 2556 -2558 ผู้ป่วยเด็กมีอัตราการ admitted, อัตรา Re-admit, อัตรา ER – visit ลดลง เท่ากับ ร้อยละ -8.4, -2.7 และ -12.9 ตามลำดับ ผู้ป่วยผู้ใหญ่มีอัตราการ admitted, อัตรา Re-admit, อัตรา ER – visit ลดลงเช่นกัน เท่ากับ ร้อยละ -7.4, -1.0 และ -19.0 ตามลำดับ ส่วนอัตรา Respiratory failure ของผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหลังและก่อนดำเนินการตามรูปแบบฯ มีอัตราเท่ากับ 0.0 นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{X} = 4.90 ; SD = 0.23) ซึ่งแสดงว่ารูปแบบฯ มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ และความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างแท้จริง

คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ, ผู้ป่วยโรคหืด, การมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ

* พยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม